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ÞINGSKJAL nr. 11 
 

Ályktun um skíða- og snjóbrettaíþróttir fatlaðra 
Flutningsaðili: Stjórn SKÍ 

 
Skíðaþing haldið í Reykjavík, 18. og 19. nóvember 2022 samþykkir að fela stjórn 
sambandsins að vinna áfram að því að fella íþróttir fatlaða, sem falla undir SKÍ, að starfsemi 
sambandsins. 
 
 
Rökstuðningur 
FIS hefur tekið yfir íþróttahluta fatlaðra í vetraríþróttum frá IPC (International Paralympic 
Committee). IPC vinnur að því markmiði að færa starf fatlaðra inn til viðkomandi 
sérsambanda en ekki að hafa fatlaða í sér sambandi, sem í dag er IPC.  
 
Í sumar gekk þetta í gegn og hafa SKÍ og ÍF verið í viðræðum síðan þá hvernig hátta skal 
þessari breytingu á Íslandi. Upp koma ýmsar spurningar tengt þessu sem vert er að ræða.  
 
Innan SKÍ þarf fyrst að ákveða hvernig skipulag innan sambandsins skuli vera. 

- Á að hafa sérstaka nefnd um málefni fatlaða innan SKÍ eða á hver og ein fagnefnd 
innan SKÍ að fara með málefni fyrir sína grein? 

- Ef um sérstaka nefnd er að ræða þarf að gera lagabreytingu á lögum SKÍ. 


